

ด่วนที่สุด

ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๕๕๕



ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑

เรียน ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการและกิจกรรมตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศฯ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๖๒๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว๑๑๗๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๕๕๗ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนนทบุรีได้แจ้งผลการพิจารณา การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวทางการบริหารโครงการ และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

จังหวัดนนทบุรี ได้รับแจ้งจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ว่า ได้มอบอำนาจการดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ซึ่งมีส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ จำนวน ๒๔ กิจกรรม วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๔๐,๗๑๔,๗๐๐ บาท ซึ่งในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ในการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อ การจัดจ้าง ทุกขั้นตอน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องฯ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการฯ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบแล้ว รายละเอียดตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ ๒๕๕๗ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมดำเนินการ ดังนี้

๑. รับผิดชอบการดำเนินโครงการและกิจกรรมฯ ดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบกรมธนารักษ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) พ.ศ. ๒๕๕๘, แนวทางปฏิบัติและการยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบฯ พักของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ, ระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณและการจำแนกงบประมาณของสำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลาง, ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตลอดจนยึดถือมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด และดำเนินงานมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

/๒.ให้เร่งรัด...

๒. ให้เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลงนามในสัญญาหรือก่อนนี้ผูกพันได้ทันที เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณและอนุมัติรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม โดยให้กำหนดเงื่อนไขในประกาศเชิญชวนว่า “จะลงนามในสัญญาหรือก่อนนี้ผูกพันได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติและ/หรือได้รับอนุมัติกิจกรรม/หรือได้รับความเห็นชอบให้แก่รายละเอียดกิจกรรม/รายการงบประมาณฯ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล, ก.น.จ., สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากไม่ได้รับอนุมัติหรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สามารถยกเลิกการจัดหาได้”

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อนนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงิน

๓.๑ กรณีรายจ่ายในลักษณะลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ ทั้งนี้ ในการจัดทำร่าง TOR, ประกาศเชิญชวนและสัญญา/บันทึกข้อตกลง ควรคำนึงถึงการกำหนดข้อตกลงให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าและการแบ่งงวดงานให้มีความเหมาะสม

๓.๒ รายการที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

๓.๓ บันทึกข้อมูลการจัดหาพัสดุ พร้อมทั้งรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแนวทางที่กำหนดในหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๐๐๐๓๙๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

๓.๔ เมื่อก่อนนี้ผูกพันแล้ว ให้ส่งสำเนาสัญญาจ้าง เอกสารข้อมูลหลักผู้ขายของเจ้าหน้าที่หรือคู่สัญญาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วันทำการ เพื่อทำการจองงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (PO) ต่อไป

๓.๕ กรณีดำเนินโครงการ หรือ จัดซื้อจัดจ้างรายการใดๆ จนได้ข้อยุติแล้ว และมีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการ ให้แจ้งคั้งงบประมาณให้จังหวัดฯ/กลุ่มจังหวัดฯ ในโอกาสแรก

๓.๕ การเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายเงินผ่าน สำนักงานจังหวัดนนทบุรี และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ เป็นไปตามดำเนินการตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายฯ ที่สำนักงบประมาณกำหนด

๓.๖ กรณีได้รับเงินนอกงบประมาณและเงินรายได้แผ่นดินจากการดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน ๑ อาทิ ค่าขายแบบฯ ค่าเช่าฯ ให้หน่วยงานนำเงินดังกล่าวส่งให้การเงิน สำนักงานจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ซึ่งเป็นส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ตาม นัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

๓.๗ ให้เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุหรือการดำเนินโครงการไว้ที่หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิสิต จันทรสมวงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๐๗๐๕ - ๖ ต่อ ๑๔๑๒๗